

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /CT-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2023

### **CHỈ THỊ**

**Về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội**

Trong những năm gần đây, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Căn cứ quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế để có phương án điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN) phù hợp với tình hình thực tế; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước với quyết tâm chỉ đạo điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và các Nghị quyết của Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát và hạn chế được tác động của dịch bệnh.

Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm đều được triển khai, chủ động, kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức, chế độ được triển khai tích cực, góp phần xác lập cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn cho công tác THTK, CPL. Hiệu quả sử dụng NSNN được chú trọng, quản lý chặt chẽ nguồn thu, giảm nhiều nội dung chi không phù hợp, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng; việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cụ thể như:

- Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch THTK, CLP ở một số các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ sở hữu còn chung chung, không xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm,



trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương trình hành động thiết thực; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ sở hữu trong công tác tự kiểm tra, giám sát chưa được phát huy hiệu quả.

- Chế độ thực hiện thông tin báo cáo một số các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ sở hữu còn chung chung, chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu, số liệu từng lĩnh vực chưa nêu rõ, nên việc tổng hợp báo cáo trong tình hình THTK, CLP của tỉnh gặp nhiều khó khăn.

- Công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; THTK, CLP còn có mặt hạn chế, ít tổ chức được nhiều lớp tập huấn, phổ biến theo chuyên đề.

- Tình trạng vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước gây lãng phí vẫn còn xảy ra. Tiến độ nhiều dự án chậm, chất lượng chưa đảm bảo; dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chậm quyết toán, gây lãng phí vốn, tài sản công của xã hội.

- Việc quản lý chi phí đầu tư dự án tại một số dự án chưa đảm bảo chặt chẽ; còn thẩm định dự án áp dụng định mức chưa phù hợp làm tăng tổng mức đầu tư, dự án còn điều chỉnh chủ trương, thay đổi quy mô, tổng mức đầu tư so với dự án ban đầu.

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh nhất là tại thành phố Phú Quốc còn chậm do nhiều nguyên nhân: nguồn gốc quá trình sử dụng đất phức tạp, tình trạng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay diễn ra phổ biến; tình trạng đã có thông báo thu hồi đất vẫn tiếp tục chuyển nhượng, có trường hợp chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương hoặc không liên hệ được (vắng chủ). Người dân còn khiếu nại về đơn giá bồi thường hỗ trợ thấp hơn so với việc thực hiện bồi thường theo cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp, ...

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Người đứng đầu các doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ sở hữu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối làm việc có hiệu lực, hiệu quả; khuyến khích cổ phần hóa, đẩy mạnh tự chủ, chuyển đổi các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Phát động trong toàn tỉnh cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức các phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sản xuất, tiêu dùng với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Chú trọng đổi mới việc xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 05 năm và hàng năm theo hướng đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề từng năm. Theo đó, 05 năm và hàng năm, căn cứ vào Chương trình của Chính phủ, của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp Nhà nước phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện tại đơn vị, làm cơ sở cho việc thanh kiểm tra và báo cáo, đánh giá theo quy định.

5. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng chi ngân sách Nhà nước. Đặc biệt là chi đầu tư, sự nghiệp y tế, sự nghiệp khoa học công nghệ, tài nguyên, môi trường, công nghệ thông tin bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

6. Theo dõi, giám sát việc xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả, chậm tiến độ, các công trình, dự án không đưa đất vào sử dụng gây lãng phí trên địa bàn và các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016–2021 của địa phương nêu trong báo cáo của Đoàn Giám sát Thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Quốc hội và Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội.

7. Tập trung giải quyết các dự án chậm triển khai, có khó khăn, vướng mắc về đất đai (một số dự án như: khu phức hợp Vịnh Đầm của Công ty Cổ phần Toàn

Hải Vân, Phú Quốc; dự án Bệnh viện sinh thái 500 giường của Công ty Cổ phần Vạn Khang, Phú Quốc; Công viên Văn hóa An Hòa; Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương....).

8. Tập trung rà soát hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi toàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

9. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Từ năm 2023, thường xuyên đánh giá hiệu quả và chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh các bất cập trong quá trình thực hiện.

10. Tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả của công tác giám sát thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ sở hữu và các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết; kịp thời thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. / *2020*

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Người đứng đầu các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Thành*  
**Lâm Minh Thành**